

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 - LỚP 5A2 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN CHÀO XUÂN ẤT TỴ 2025

Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2025, lớp 5A2 trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức một buổi liên hoan đầy ý nghĩa nhằm sơ kết học kỳ 1 và chào đón xuân Ất Tỵ 2025. Buổi liên hoan không chỉ là dịp để các em học sinh nhìn lại những thành tích đã đạt được trong học kỳ vừa qua, mà còn là cơ hội để cả lớp cùng nhau thưởng thức không khí xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui và hy vọng.



Buổi liên hoan diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng tại phòng học của lớp. Các em học sinh đều háo hức chuẩn bị cho buổi lễ, trang trí lớp học với những hình ảnh rực rỡ của mùa xuân. Bàn tiệc được bố trí ngăn nắp với những món ăn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết và tình bạn gắn bó giữa các thành viên trong lớp.

Mở đầu chương trình, cô giáo chủ nhiệm lớp 5A2 đã phát biểu tổng kết về kết quả học tập của các em trong học kỳ 1. Cô vui mừng thông báo rằng lớp 5A2 đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, với tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tiêu biểu cao, có nhiều em có tiến bộ vượt bậc. Điều này không chỉ là niềm tự hào của lớp mà còn là sự khích lệ lớn lao đối với các em trong chặng đường học tập phía trước.

Điểm nhấn trong chương trình là phần trao thưởng cho các học sinh xuất sắc trong học kỳ 1. Các em học sinh đạt thành tích học tập tốt và có đóng góp tích cực trong các hoạt động của lớp đều được cô giáo trao tặng giấy khen và phần thưởng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực và cố gắng của các em trong suốt một học kỳ vừa qua.





Buổi liên hoan kết thúc trong niềm vui và sự phấn khởi của cả thầy và trò. Mọi người cùng nhau chúc nhau một năm mới an khang, thịnh vượng, học tập tốt và luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, yêu thương. Không khí ấm áp của buổi liên hoan đã tạo nên một dấu ấn đẹp trong lòng các em học sinh, là động lực để các em tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn trong học kỳ tiếp theo.





Liên hoan sơ kết học kỳ 1 và chào xuân Ất Ty 2025 của lớp 5A2 không chỉ là dịp để các em nhìn lại thành quả học tập mà còn là một sự kiện gắn kết tình bạn, tình thầy trò, và là cầu nối đưa lớp 5A2 bước vào một năm mới đầy hứa hẹn.